



ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง  
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สป.ศธ. รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สป.ศธ. รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งศึกษานิเทศก์ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรฯ ดังกล่าว ส่งรายชื่อให้สถาบันฯ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ดภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สป.ศธ. รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบทั่วกัน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการพัฒนา ตารางการพัฒนา และแนวทางการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่ <http://www.nidtep.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสัมพันธ์ บุญเรือง)  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น

วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สป.ศธ. รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องอาคม จันทสุนทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

(แบบทำยประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
๒	นางสาวอรัญญา ธาราวร	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
๓	นางวราภรณ์ เนาวราช	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
๔	นางบุบผา บุญพูล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
๕	นางพิมพ์ภักดิ์ จันทร์เรือง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
๖	นางสาวอัจฉรา ศรีวงศ์ศิริวัฒน์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
๗	นางพัชรีย์ เดชกุลทอง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๘	นางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
๙	นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็ง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐	นางสาวชลภัทร วงศ์ดนตรี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
๑๑	นายสมพร ไตยวงศ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
๑๒	นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
๑๓	นายชัชวาล พรหมเรือง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
๑๔	นายสามารถ พันคง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
๑๕	นางสาวสะติม คำมา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
๑๖	นางกุลจิรา บัวผัน	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
๑๗	นายชินินทร์ สุรินแก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๑๘	นางสาวนริศรา เลิศล้ำ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๑๙	ว่าที่ ร.ต.อนันต์ชัย รัตนวรรณันท์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๒๐	นายประดิษฐ์ ทองไย	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
๒๑	นางสาวนาฎยา สิทธิชัย	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
๒๒	นางสาวจิตรา ศรีเกตุ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
๒๓	นายสมพร ชัยบัว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
๒๔	นายอภิวัฒน์ บึงมูม	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตาก
๒๕	นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
๒๖	นางสาวรัชนิวรรณ คงเป็นนิจ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
๒๗	นายธานินทร์ ขุนนนท์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

*On*

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๒๘	นางสาวจุฑามาศ ทรายแก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
๒๙	นายคณิตกร โชครองยศ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
๓๐	นางสาวจิตรวี วงษ์ดี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
๓๑	นางฉวีวรรณ พรหมเมษฐ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
๓๒	นางสุไต้ส มะยาตง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
๓๓	นายนิธิรอน ภัทรธิกุล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
๓๔	นางสาวภัทรวดี ปันติ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๓๕	นางสาวอาทิตย์ยา กุศล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๓๖	นางปาณิสรา จินะแปง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๓๗	นายกำพล ธนะนิมิต	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
๓๘	นางสาวพิริยา เอกวิเศษ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
๓๙	นางตรัยนภา จำพันดุง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔๐	นางสาวปาลิตา สุขสำราญ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
๔๑	นางสาวจรรยาพร ชูขาว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
๔๒	นางสาวลำเต็ยร ชนะสุวรรณ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
๔๓	นางสาวพันธุ์ทิพย์ ลิ้มปะพันธุ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
๔๔	นายวิชัย ประสงค์เศษ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร

ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ศึกษาแนวทางการศึกษาด้วยตนเองจากคู่มือการพัฒนาฯ และจัดทำรายงาน จำนวน ๑ เล่ม ตามแบบที่กำหนด ส่งในวันรายงานตัวเข้ารับการพัฒนา
๒. ลงทะเบียนประวัติที่ <http://train.opsmoe.go.th/pub/login/> เลือกหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สป.ศธ. รุ่นที่ ๑ เพื่อจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา
๓. นำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติการพัฒนาในครั้งนี้
๔. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๕. นำสิ่งของที่จำเป็น เช่น ยา หน้ากากอนามัย สบู่ แคมพู ไดรฟ์ ผ้าเช็ดผม ฯลฯ
๖. เข้ากลุ่มไลน์สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานการพัฒนา โดยแสกน QR Code ด้านล่างนี้

